

# แอร์ ไชน่า เตรียมให้บริการเที่ยวบินเส้นทางเฉิงตู-ซี

## เฉินยี



ปักกิ่ง-26 ส.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ในการแถลงข่าวที่เมืองเฉิงตูเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา แอร์ ไชน่า (Air China) ได้ประกาศเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางเฉิงตู-ซีเฉินยี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยนับเป็นเที่ยวบินที่ 3 ที่บินข้ามทวีปจากเมืองเฉิงตู หลังจากที่ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินเฉิงตู-แฟรงค์เฟิร์ต และเฉิงตู-ปารีส ไปก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังเป็นเที่ยวบินตรงเที่ยวแรกที่บินระหว่างจีนตะวันตกและเอเชียเนีย เที่ยวบินดังกล่าวจะช่วยให้ผู้คนในเฉิงตู รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆของจีนตะวันตก อาทิ ซีอาน คุณหมิง อูร์มชี กุ้ยหยาง หลานโจว และซีหนิง สามารถบินจากเฉิงตูไปยังซีกโลกใต้ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

<http://photos.prnasia.com/prnvar/20141017/0861407509LOGO>

ปัจจุบัน จำนวนชาวจีนที่เดินทางไปเที่ยวและพักผ่อนในออสเตรเลียกำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลสถิติจากการท่องเที่ยวออสเตรเลียในเดือนเมษายน 2559 ระบุว่า นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปยังออสเตรเลียมีจำนวนถึง 97,200 คน เพิ่มขึ้น 32.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่เส้นทางบินเฉิงตู-ออสเตรเลีย มีความถี่ในการบินสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เป็นรองแค่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว

จนถึงขณะนี้ แอร์ ไชน่า ได้ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศจีนและออสเตรเลียจำนวน 30 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยมีเที่ยวบินตรงจากปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ไปยังซีเฉินยีและเมลเบิร์น นอกจากนี้ ทางสายการบินยังมีแผนเปิดตัวเส้นทางบินเซินเจิ้น-เมลเบิร์น ในปลายปีนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการบินจีน-ออสเตรเลีย ตลอดจนเพิ่มเติมเที่ยวบินจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู ไปยังออสเตรเลีย ทั้งยังเป็นการมอบตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นให้แก่ผู้โดยสารชาวจีนจากภูมิภาคต่างๆ ที่ต้องการเดินทางไปยังออสเตรเลีย นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ผ่านเครือข่ายสายการบินที่เข้มแข็งอย่าง Star Alliance ได้เช่นกัน

ในปีนี้ แอร์ ไชน่า ได้เร่งขยายเครือข่ายการบินทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีปักกิ่งเป็นจุดศูนย์กลาง และได้สร้างศูนย์กลางทางการบินระดับภูมิภาคหลายแห่ง หลังการเปิดตัวเส้นทางบินเฉิงตู-ซีเฉินยี จำนวนเที่ยวบินของแอร์ ไชน่า ที่มีเฉิงตูเป็นศูนย์กลางจะเพิ่มขึ้นเป็น 74 เที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินของสายการบินระดับนานาชาติและภูมิภาคจำนวน 14 เที่ยวบิน ทั้งนี้ เครือข่ายการบินของแอร์ ไชน่า ครอบคลุมทั้งเอเชีย ยุโรป และเอเชียเนีย

## ข้อมูลเที่ยวบิน

เที่ยวบิน CA429/30 เส้นทางเจิงตู-ซิดนีย์ ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (เที่ยวบินขาออก: วันอังคาร ศุกร์ และอาทิตย์, เที่ยวบินขาเข้า: วันจันทร์ พุธ และเสาร์) โดยเที่ยวบินขาออกจะเดินทางออกจากเจิงตูเวลา 22.55 น.ตามเวลาท้องถิ่น และเดินทางถึงซิดนีย์เวลา 12.35 น.ตามเวลาท้องถิ่น ส่วนเที่ยวบินขาเข้าจะเดินทางออกจากซิดนีย์เวลา 14.35 น.ตามเวลาท้องถิ่น และเดินทางถึงเจิงตูเวลา 22.35 น.ตามเวลาท้องถิ่น โดยเที่ยวบินดังกล่าวให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-200

<http://photos.prnasia.com/prnh/20141017/0861407509LOGO>